



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  
เรื่อง ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติเป็นหลักในการให้นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ผู้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ฯ มีประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยประกาศ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๓ ราย ได้แก่

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ลำดับที่สอบแข่งขันได้ บัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร	ชื่อ - ชื่อสกุล	ลำดับที่ขึ้นบัญชี ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต ๑	หมายเหตุ
๓๗	นางสาวกรรณา บ้องเหลือบ	๑	
๓๘	นางสาวพัสวี ธีรพงษ์	๒	
๔๐	นางสาวสิริภัสสร เอกปาน	๓	

จึงขอยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และลำดับที่ผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตามรายละเอียดข้างต้น นอกนั้นคงเดิม

ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวันชัย เกิดมีโกชน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  
กรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร